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ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะ 
เพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น	(iOrder)

นายกมลวิชย์	สิริธนนนท์สกุล	(เยน)
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สาขาคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา

บริษัท	YenZtudio	Inc.

ชื่อผลง�น

เจ้�ของผลง�น

ก�รทำ�ง�น

ก�รศึกษ�

iOrder

ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพ่ือองค์กรธุรกิจท้องถิ่น	 ตอบสนองธุรกิจ 
แบบ	B	to	B	(Business	to	Business)	สำาหรับส่วนของยี่ปั๊วหรือผู้กระจายสินค้า	 
ที่สามารถใช้แอพพลิเคชันบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งได้	 จดจำารายการสั่ง
สนิคา้ของลกูคา้แตล่ะคนได	้ตอบรบัรปูแบบการคา้ของคนไทย	ทีห่ากซือ้สดกจ็ะ
ไดร้าคาหนึง่	แตถ่า้จา่ยเปน็เครดติ	7	วนักร็าคาหนึง่	15	วนักจ็ะอกีราคาหนึง่	ชว่ย
ลดการใช้กระดาษในการเขียนรายการสั่งสินค้า	รวมถึงการโทรสั่งสินค้า	ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่สิ้นเปลืองทรัพยากร	 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นธุรกิจ	SMEs	ของคน
ไทยที่ไม่มีกำาลังจ้างโปรแกรมเมอร์	 รวมถึงธุรกิจกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่น 
ที่มีคลังสินค้า	และไม่กล้าลงทุนจ้างโปรแกรมเมอร์
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	 ท่ามกลางสภาพอากาศที่วิปริตแปรปรวนจากภาวะ 
โลกร้อน	 ผู้คนจํานวนไม่น้อยกําลังนิ่งเฉยต่อปรากฏการณ์นี้	 
แม้ว่าจะมีกลไกต่างๆ	 ในการแก้ไข	 เช่น	 มาตรการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกจากพิธีสารเกียวโต	 หรือนโยบายสนับสนุน 
การใช้พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน	 โดยคาดหวังว่า
กลไกเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือโลกที่กําลังป่วยไข้ใบนี้ได้
	 ช่วงเวลาเดยีวกบัทีเ่รากำาลงัคาดหวงัจากกลไกใหญ่ๆ 	อยูน่ีเ้อง	
เด็กหนุ่มตัวเล็กๆ	 คนหนึ่งจากภาคใต้	 กลับเริ่มต้นช่วยโลกด้วยการ 
ทำาอะไรแบบเล็กๆ	ขึ้น
	 อะไรเล็กๆ	ที่มาในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
	 โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะชว่ยโลกได้จรงิไหม?	และจะชว่ยโลก
ได้อย่างไร?
	 ขอชวนไปทำาความรู้จักกับ	 ‘เยน’	 เด็กหนุ่มตัวเล็กๆ	 ผู้ที่ทำา 
สิ่งเล็กๆ	 แต่จะให้ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ชุมชน	 ประเทศ	 รวมถึง 
ระดับโลกต่อไปในอนาคตได้อย่างน่าสนใจ
	 แล้วคุณอาจพบว่า	‘การช่วยโลก’	เริ่มต้นได้จากตัวของเราเอง

โลก (ของ) เยน

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยโลกน้ัน	 คือ	 โปรแกรม	
iOrder	 หรือระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจ
ท้องถิ่น	 เกิดมาจากไอเดียของนายกมลวิชย์	 สิริธนนนท์สกุล	 
หรือ	 “เยน”	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
	 ในวัยเด็ก	 ‘เยน’	ชื่นชอบศิลปะและมีความฝันที่จะเป็นจิตรกร	
ก่อนที่ความฝันน้ันจะถูกอิทธิพลของเกมคอมพิวเตอร์ลิดรอนไป 
เช่นเดียวกับเด็กผู้ชายอีกหลายๆ	คนที่เติบโตมากับเกมคอมพิวเตอร์	 
เยนก็เป็นเช่นนั้น	 แต่ยังดีที่เด็กหนุ่มมีขอบเขตความสนใจกว้างขวาง 
กว่าเพียงการเล่นเกม
	 นอกเหนือจากการเล่นเกม	 เยนมีความสนใจทางด้านส่ือ
ดิจิตอล	ซึ่งมีกลิ่นอายของศิลปะเคลือบแฝงอยู่	ก่อนจะค่อยๆ	หันมา
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ถ้าทำาทั้งทีก็ไม่น่าจะทำาให้ใช้ 
แค่ในหมู่บ้าน หรือเพื่อธุรกิจของเรา  

แต่ควรจะไปตอบสนองประโยชน์ 
ของสังคมได้
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สนใจการผลิตเว็บไซต์	 ซึ่งนั่นได้นำาพาเด็กหนุ่มมาสู่การเลือกเรียน 
วิศวะ	 คอมฯ	 จนในที่สุด	 ส่วนผสมระหว่างศิลปะ	 เกม	 และทักษะ 
ด้านโปรแกรมมิงเว็บไซต์	 ก็ได้หลอมรวมและผลักดันให้เยนกลาย 
มาเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์
	 และต่อยอดมาสู่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสังคม 
ในเวลาต่อมา

กล้�ต้นง�มเติบโตจ�กดินเนื้อดี

	 ต้นกล้าที่เติบโตอยู่ในเนื้อดินที่สมบูรณ์	 ย่อมได้รับ 
สารอาหารเพื่อหล่อหลอมให้เติบใหญ่ได้รวดเร็วและแข็งแกร่ง 
กว่าต้นกล้าทั่วไป
	 ฉันใดก็ฉันนั้น	 การที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยให้การสนับสนุน
และส่งเสริมอย่างเหมาะสม	 ย่อมช่วยให้เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้	 
สั่งสมวิชาเป็นพลัง	 เพื่อจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อไปให้แก่ตนเอง 
และสังคม
	 เยนเองก็เป็นเช่นนั้น...
	 “ผมถือว่าผมโชคดีครับที่ที่บ้านสนับสนุน	ตั้งแต่เด็กที่เราชอบ
ศิลปะ	 เขาก็พาไปเรียนคอร์สศิลปะ	 พอเห็นเราเปลี่ยนไปสนใจ 
ทางคอมพิวเตอร์	เขาก็สนับสนุนคอร์สเรียนคอมพิวเตอร์”	เยนกล่าวถึง
ครอบครัว
	 ด้วยแรงสนับสนุนที่ดี	 ทำาให้เยนได้เรียนรู้	 ฝึกปรือ	 พัฒนา 
ฝมืีอจนสามารถออกแบบและผลติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตวัเอง 
และก็เป็นธรรมดาของเด็กหนุ่มที่อยู่ในวัยซึ่งต้องการพิสูจน์ฝีมือ	 
ด้วยการสมัครแข่งขันตามเวทีต่างๆ	
	 และไม่ธรรมดาตรงที่เยนประสบความสำาเร็จในการเป็น 
นักพฒันาเกมทีเ่ยีย่มยอด	พิสจูนไ์ด้จากการทีไ่ด้ไปแข่งขันและไดร้างวลั
มาไม่น้อย	เช่น
	 -	 ผลงานเกมออนไลน์	 ‘ดีเจแตงโม	 แตงโมพันธุ์ไทย	 หัวใจ 
นักดนตรี’	 (พัฒนาร่วมกับทีม)	 เกมที่ให้ผู้เล่นจำาลองตัวเองเป็นนัก 
จัดรายการเพลง	ได้รับรางวัลจากงาน	Adobe	Design	Achievement	
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Awards	 2012	 สาขา	Game	Design	 จาก	ประเทศแคนาดา	และ 
ผลงานเดียวกันนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	 1	 จากการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	12	(NSC	2010)	
และได้รางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด	 Thailand	 ICT	Awards	
(TICTA)	 2010	 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน	 
Sipa	young	talent	award	2012		และรางวัลผลิตภัณ์ดีเด่นแห่งชาติ	
Thailand	 Excellence	 Software	Contest	 and	Award	 (TESCA)	 
2010	อีกด้วย
	 -	ผลงานเกม	3Eras	เกมวางแผนการรบที่สอดแทรกจิตสำานึก
ด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยผู้เล่นต้องวางแผนในการซ่อนที่ปลูกต้นกล้า	 
เพ่ือไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาโจมตีหรือขโมยไปได้	 ขณะเดียวกันก็ต้อง 
ชว่ยต้นกลา้ทีถ่กูฝา่ยตรงขา้มกกัขงัไวใ้หเ้ปน็อสิระ	โดยเกมนีไ้ดร้บัรางวลั 
ชนะเลิศจากการประกวด	 Thailand	 ICT	 Award	 (TICTA)	 2012	 
พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด	Asia	Pacific	ICT	Alliance	 
Awards	(APICTA)	2012	ที่ประเทศบรูไน	และปัจจุบัน	เยนได้พัฒนา 
เกมนี้ออกจำาหน่าย	ภายใต้บริษัทของตัวเองที่ชื่อ	YenZtudio	Inc.

จ�กโปรแกรมบันเทิงสู่โปรแกรมประยุกต์เพื่อก�รใช้ง�น

	 ในชีวิตของคนเราต้องมีสักช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะเริ่ม 
มองออกนอกตัวเอง	ไปสู่การคํานึงถึงชุมชนและสังคมในวงกว้าง 
มากขึ้น	 เยนเองก็เป็นเช่นนั้น	 จากที่พัฒนาเกมและโปรแกรม 
เพื่อความบันเทิงจนได้รับการยอมรับจากเวทีประกวดมากมาย	 
ถึงวันหน่ึง	ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบ้านเกิดก็ได้สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้เด็กหนุ่มลุกขึ้นมาทําสิ่งเล็กๆ	 ที่มีส่วนช่วยโลกได้อย่างเป็น 
รูปธรรม
	 นั่นคือโปรแกรม	iOrder	ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
	 จุดเปลี่ยนที่ทำาให้เยนได้สร้างสรรค์โปรแกรม	 iOrder	 หรือ 
ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น	ถือกำาเนิด
ขึ้นจากเสียงรำาพึงจากญาติของเยนที่เป็นผู้ประกอบการศูนย์กระจาย
สินค้าที่อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้กระดาษ 
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ในการเขียนรายการสั่งสินค้าหมดเป็นรีมๆ	แม้จะสะดวกคล่องมือและ
เป็นลายลกัษณ์อักษรดี	แต่หากพิจารณายอ้นไปถงึตน้ทางของการผลติ
กระดาษแล้ว	 จะพบว่าเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ประการ
	 “จากที่ปกติผมทำาเกมเป็นหลัก	 มันมีช่วงหนึ่งที่ผมคิดถึงว่า	 
สิ่งที่ผมทำามันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่า	 ก็พอดีญาติที่อยู่ 
ศูนย์กระจายสินค้ามาขอให้เราช่วยเขียนโปรแกรมให้หน่อย	 โปรแกรม 
ที่ช่วยจดรายการสั่งสินค้าแบบไม่ต้องจดลงกระดาษ	 เราก็เกิด 
แรงบันดาลใจขึ้นมา	 ว่าใช้กระดาษมันเปลืองทรัพยากร”	 เยนกล่าวถึง 
ที่มาของแรงบันดาลใจ
	 อนึ่งนั้น	 ขั้นตอนการผลิตกระดาษโดยท่ัวไปประกอบด้วย	 
5	ขั้นตอนหลักๆ	คือ	
	 การผลติเย่ือ	(pulping)	ซึง่ต้องอาศัยพลงังานเคมแีละพลงังาน
ความร้อน	 โดยเฉพาะนำ้ามันเตาสำาหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม	 ซึ่ง 
ปลดปล่อยคาร์บอน	 100%	 ในการเผาไหม้	 และมีข้ันตอนย่อยคือ	 
การฟอกเยื่อ	 (bleaching)	 ซึ่งต้องใช้สารเคมีเป็นตัวทำาละลาย 
เช่น	คลอรีน	รวมไปถึงอีก	4	ขั้นตอนที่เหลือ	ทั้งการเตรียมนำ้าเยื่อ	(stock	
preparation)	การทาแผน่กระดาษ	(papermaking)	การปรบัปรงุสมบตัิ
กระดาษขณะเดินแผ่น	 (web	modification)	 ไปจนถึงการแปรรูป	 
(converting)	ล้วนต้องอาศัยนำ้า	นำ้ามัน	และไฟฟ้าในปริมาณมหาศาล
	 ซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ	 กระทรวงทรัพยากร- 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ระบวุา่	กวา่ทีเ่ราจะไดก้ระดาษปริมาณ	1	ตนั 
นั้น	เราต้องตัดต้นไม้	17	ต้น	ใช้นำ้ามันเตา	300	ลิตร	นำ้าสะอาด	100	ตัน	
คลอรีน	 5	 กิโลกรัม	 และต้องใช้ไฟฟ้าถึง	 1,000	 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด
	 และจากการสำารวจพบว่า	ในแต่ละปีคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ย
คนละ	34	กิโลกรัม	 รวมทั้งประเทศเราจะใช้กระดาษรวมกันประมาณ	 
2	 ล้านตันต่อปี	 นั่นหมายความว่าในแต่ละปี	 เราต้องสูญเสียต้นไม้	 
34	ล้านต้น	หมดนำ้ามันเตาไป	600	ล้านลิตร	นำ้าสะอาดอีก	200	ล้านตัน	
และไฟฟ้าอีกมหาศาล
	 จะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่ปัญหาระดับชุมชนหรือประเทศ	 แต่เป็น



67

ปัญหาระดับโลก
	 ซึ่งสำาหรับเยน	 การตอบสนองของเขาต่อปัญหาระดับโลกนี้ 
ก็คือ	ลงมือทำาโปรแกรมจดรายการสั่งสินค้าทดแทนการใช้กระดาษขึ้น
นั่นเอง
	 “ผมคดิวา่	ถา้ทำาทัง้ทกีไ็มน่า่จะทำาใหใ้ชแ้คใ่นหมูบ่า้นหรอืเพือ่
ธุรกิจของเรา	 แต่ควรจะไปตอบสนองประโยชน์ของสังคมได้	 เพราะ 
ที่จังหวัดอื่นก็มีปัญหาเหมือนกัน	 จึงเสนอโครงการนี้ขึ้นมา”	 เยนกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม

ทุกคว�มสำ�เร็จเริ่มต้นที่ก้�วแรก!

	 “เขาบอกวา่ใชก้ระดาษมนัเปลอืงอยู่แลว้	แตบ่างเจา้ไมใ่ช่
แค่ค่ากระดาษ	 เขาใช้การโทรส่ังสินค้า	 มันก็จะมีค่าโทรศัพท์ 
เพิ่มเข้ามาอีก	 ญาติของผมจึงบอกว่า	 ยอมลงทุนกับอุปกรณ์ 
ที่คงทนและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวดีกว่า”	 เยนกล่าวถึง 
ญาติผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นทางของแรงบันดาลใจชิ้นนี้
	 ปัญหาดังกล่าว	 ไม่ใช่ปัญหาในระดับปัจเจกหรือกลุ่มใด 
กลุม่หนึง่	แต่เปน็ปญัหาสาธารณะทีศ่นูยก์ระจายสนิคา้ในระดบัทอ้งถิน่	
(ไม่นับรวมศูนย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ	 หรือหัวเมืองใหญ่อื่นๆ)	 
ต้องประสบมาโดยตลอด
	 เมื่อแรงบันดาลใจเกิด	 เยนไม่รอช้า	 เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาเกมแบบที่เคย	 จากที่เคย 
อาศัยจินตนาการ	ศิลปะ	และทักษะการโปรแกรมมิงมาสู่การพัฒนา
โปรแกรม	 iOrder	 ที่ต้องตอบสนองการใช้งานจริงของผู้ใช้	 ทำาให้เยน 
ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่นาน
	 “ช่วง	 3	 เดือนแรกใช้เวลากับการเก็บข้อมูลเยอะมากครับ	 
เพราะปกติโปรแกรมทั่วไปอย่างพวกเกม	 เราอยากทำาเราก็ทำาได้เลย	 
ถ้าเราหาแรงบันดาลใจได้เราก็ทำาได้	แต่สำาหรับโปรแกรมนี้เราต้องทำา 
ตาม	 requirement	 ซึ่งมันต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการอะไร	 
ทุกขั้นตอนมีระบบขั้นตอนอย่างไร	คือต้องเร่ิมต้นให้ชัดเจน	ดีกว่าทำา 
ไปแล้วต้องรื้อใหม่หมด”	เยนกล่าว
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iOrder ผมไม่ได้เน้นรายได้ แต่อยาก
ประชาสัมพันธ์ว่ามันมีโปรแกรมอย่างนี้อยู่ 

โปรแกรมของคนไทยทำา  
และที่สำาคัญ สามารถนำาไปใช้งานได้จริง



69

	 อย่างไรก็ตาม	 ด้วยความที่พ้ืนเพเดิมของเยนก็คลุกคลีอยู่ 
ในวงการการกระจายสินค้าเป็นทุนอยู่บ้างแล้ว	 ทำาให้เขารู้ระบบ 
ขั้นตอนการทำางานของธุรกิจนี้พอตัว	 ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ทำาให้เยน 
สามารถออกแบบโปรแกรมให้ไปในทิศทางความต้องการของผู้ใช้ 
ได้ไม่ยากเย็นนัก

ทุกย่�งก้�วของก�รพัฒน� ไม่เคยเปล่�ไร้ซึ่งอุปสรรค 

	 ด้วยรูปแบบการทํางานของโปรแกรม	 iOrder	 ที่ต้อง 
ตอบสนองผู้ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด	 ก็ทําให้เยนต้อง 
ขอรับคาํปรึกษาจากผู้ใหญท่ีเ่ปน็ผูป้ระกอบการจรงิ	ซึง่อยูใ่นฐานะ
ของผู้ที่ต้องใช้งานโปรแกรมนี้ในอนาคต	 อยู่ตลอดขั้นตอน 
การทํางาน
	 “พอเราทำาไปได้ระยะหน่ึงก็จะเอาไปให้เขาดูว่า	 โปรแกรม 
เป็นแบบนี้	 อยากแก้ตรงไหนอย่างไร	 เขาก็บอกว่า	 ปกติกระดาษจด 
ได้อย่างไร	 เขาก็อยากได้โปรแกรมที่จดได้อย่างนั้น	 (หัวเราะ)	 คือทุก	 
1-2	 สัปดาห์ผมก็จะส่งโปรแกรมไปให้เขาดูว่าตรงกับที่ต้องการไหม	 
เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดการทำางาน”	เยนอธิบาย
	 ซึ่งปัญหาจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไร	 ในเม่ือทั้งสองพูดกันคนละ
ภาษา
	 ไม่ใช่ภาษาในมิติของเชื้อชาติหรือภูมิลำาเนา	 แต่เป็นภาษา 
ในมิติของวิชาชีพ	 คือ	 ฝ่ายหนึ่งพูดภาษาธุรกิจ	 แต่อีกฝ่ายพูดภาษา
คอมพิวเตอร์
	 “เขาเป็นนักธุรกิจ	 ส่วนเราเป็นโปรแกรมเมอร์	 เหมือนภาษา 
ที่คุยก็จะต่างกัน	(หัวเราะ)	เขาคุยภาษาแบบหลักบัญชี	เรื่องเปอร์เซ็นต์	
ซึ่งเราไม่เข้าใจ”	เยนกล่าวกลั้วหัวเราะ
	 	 ซึ่งนี่เองที่ทำาให้เยน	 ที่แม้จะมีพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบการ 
กระจายสินค้าอยู่บ้างแล้ว	 แต่ก็ไม่วายต้องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
การเก็บข้อมูลบัญชี	 และทำาให้เขาต้องทำางานร่วมกับผู้ใช้อย่างใกล้ชิด 
แทบจะตลอดการพัฒนาโปรแกรม
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ผ่�นส�ยต�คณะกรรมก�ร สู่ก�รใช้ง�นจริง

	 หลังจากพัฒนาโปรแกรมจนแล้วเสร็จ	 เยนก็ต่อยอด 
ผลงานด้วยการเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 ซึ่งส่งเสริม
สนับสนุนให้ผูเ้ข้าแขง่ขนัไดม้โีอกาสพฒันาโปรแกรมและตอ่ยอด
ไป สู่การใ ช้ งานจ ริง ได้้ 	 ในแง่หนึ่ งนอกจากจะเป็นการ 
พิสูจน์ความสามารถส่วนตัวและพัฒนาโปรแกรมให้ดี  
ย่ิงขึน้แลว้	กเ็ปน็เหมอืนการประชาสัมพันธ์และขยายผลโปรแกรม 
ออกไปในวงกว้างด้วย
 “ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ	 โปรแกรมนี้ทำางานได้แค่
แบบออนไลน์ครับ	 คือต้องต่ออินเตอร์เน็ตทุกครั้งที่จะใช้งาน	 อีกทั้ง 
ข้อมูลก็ไม่ได้ผ่าน	server	โดยตรง”	เยนอธิบาย
	 จนเม่ือเข้าร่วมโครงการ	การได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการ
จริง	 และได้ทราบถึงปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้จริง	 ก็ทำาให้เยนได้เห็น 
ถงึจุดบกพรอ่ง	และไดป้รบัเปลีย่นพัฒนาจนโปรแกรมสามารถถา่ยโอน
ข้อมูลผ่าน	server	โดยตรง	สามารถใช้งานในรูปแบบ	offline	ได้	และ 
ผู้ใช้ก็สามารถปรับเปลี่ยน	interface	ของโปรแกรมได้เองอีกด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	ด้วยประสบการณ์การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
มายาวนาน	ก็ทำาให้เยนติดการนำาภาพและรูปแบบการนำาเสนอแบบ 
เกมๆ	มาใช้ในโปรแกรม	 iOrder	นี้	 โดยไม่รู้ตัว	 โดยเฉพาะในส่วนของ	
interface	 ที่มีหน้าตาออกไปทางเกมเสียมาก	 ซึ่งคณะกรรมการให้ 
ความเห็นว่า	 อาจทำาให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนได้ว่า	 เป็นเกม 
หรือโปรแกรมสำาหรับการใช้งานจริงกันแน่
	 กับอีกประเด็นหนึ่งที่เยนต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน	 ก็คือ	
ความตั้งใจดั้งเดิมของเยนนั้นต้องการพัฒนาโปรแกรมข้ึน	แล้วเปิดให้ 
ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้ฟรี	และขายในส่วนที่เป็นบริการ
	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นธุรกิจ	SMEs	ของคนไทย	ที่ไม่มี
กำาลังจ้างโปรแกรมเมอร์เหมือนอย่าง	 7-11	 หรือ	 108	 shop	ที่จะมี
โปรแกรมเมอรป์ระจำาอยู	่รวมไปถงึธรุกจิกระจายสนิคา้ในระดบัทอ้งถิน่
ที่มีคลังสินค้า	และไม่กล้าลงทุนจ้างโปรแกรมเมอร์	
	 โปรแกรม	 iOrder	นี้	 ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองธุรกิจแบบ 
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B	 to	B	 (Business	 to	Business)	สำาหรับส่วนของยี่ปั๊วหรือผู้กระจาย 
สินค้าโดยเฉพาะ	กล่าวคือ	บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์	A	ส่งสินค้าไปยัง
คลังสินค้า	B	จากที่แต่เดิม	B	ต้องใช้วิธีจดกระดาษเพ่ือรับรายการส่ัง
สินค้าและกระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้ารายย่อยต่างๆ	ก็สามารถใช้
โปรแกรมนี้ทดแทนได้เป็นอย่างดี
	 โดยรูปแบบการใช้งานนั้นบริษัทกระจายสินค้าจะทำาการเพ่ิม
รายการสนิค้าและราคาลงในระบบฐานขอ้มลู	จากนัน้โปรแกรม	iOrder	
จะทำาการดึงข้อมูลและ	update	ราคาต่างๆ	จาก	server	เพื่อให้พร้อม
ใช้งานทันที	 ส่วนการใช้งานโปรแกรมเมื่ออยู่ที่ร้านค้าที่ต้องการจด
รายการสินค้านั้น	 ระบบจะตรวจสอบพิกัดสถานที่ของร้าน	และจะดึง
รายการโปรดของสินค้าที่ร้านนั้นได้จดสั่งซื้อประจำา	 รวมถึงราคาพิเศษ
สำาหรับแต่ละรูปแบบการชำาระเงิน	 เมื่อจดรายการสินค้าเรียบร้อย	 
ระบบจะบันทึกข้อมูลในแบบ	offline	และสามารถส่งข้อมูลกลับไปยัง 
บริษัทได้ภายหลังเมื่อพร้อม	online
	 นอกจากนั้นเยนยังกล่าวเสริมอีกว่า	 จุดเด่นของโปรแกรมนี้ 
อยู่ที่การใช้งานได้จริง	ซึ่งจริงอยู่ว่าโปรแกรมลักษณะนี้ในต่างประเทศ 
ก็มีอยู่	 แต่ส่วนใหญ่จะเน้นสำาหรับจดหน้าร้านจำาหน่ายหรือร้านอาหาร 
เป็นหลัก	 และไม่ยืดหยุ่นเท่า	 iOrder	ที่เยนพัฒนาให้ตอบรับรูปแบบ 
การค้าของคนไทย	ที่หากซื้อสดก็จะได้ราคาหนึ่ง	แต่ถ้าจ่ายเป็นเครดิต	 
7	วันก็ราคาหนึ่ง	15	วันก็จะอีกราคาหนึ่ง	เป็นต้น
	 อยา่งไรกต็าม	จากรปูแบบการขยายผลดงักลา่ว	คณะกรรมการ
ให้ความเหน็วา่	ไมค่วรขายแยกโปรแกรมกบับริการ	แตค่วรรวมขายเปน็
แพ็กเกจไปเลยในคราวเดียว	 เ พ่ือการบริหารจัดการที่ ชัดเจน	 
ซ่ึงในทัศนะของเยนเห็นว่า	 แม้จะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้ฟรี	 แต่ด้วย 
ธรรมชาติของคนไทยท่ีไม่นิยมการเปล่ียนแปลง	ก็อาจทำาให้ผู้ประกอบการ
ส่วนมากไม่น่าจะกล้าใช้อยู่แล้ว	หากยิ่งเปิดขายเก็บเงิน	ก็อาจจะไม่มี
ใครซื้อไปกันใหญ่
	 ทางออกในเวลานีจ้งึคือ		เปดิใหผู้้ประกอบการ	1-2	ราย	ทดลอง
ใช้ฟรีก่อน	โดยเยนจะคอยติดตามผลอย่างใกล้ชิด
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ผลลัพธ์และก้�วต่อไป 
 
	 เยนนําโปรแกรมนี้ไปให้ญาติที่ เป็นผู้ประกอบการ 
ศูนย์กระจายสินค้าทดลองใช้ฟรี	 2	 เดือน	 โดยผู้ประกอบการ 
มีลูกทีมสําหรับการจัดส่งสินค้าอยู่	10	คน	เริ่มแรกผู้ประกอบการ
ลงทุนซื้อ	tablet	ที่ใช้โปรแกรม	iOrder	ให้ลูกทีม	2	คนใช้	ขณะที่
อีก	8	คนยังใช้การจดใส่กระดาษเหมือนเดิม	โดยต้องการทดสอบ
ว่าแบบไหนจะเร็วกว่ากัน
	 ผ่านไป	2	สัปดาห์	 iOrder	ของเยนแพ้	ด้วยเหตุผลคือลูกทีม 
ไม่ชินกับโปรแกรม	รวมไปถึงใจเขาไม่เปิดรับ
	 “เราจึงต้องไปเทรนให้	 ซึ่งข้างบนเขารับนะครับ	แต่พนักงาน
ข้างล่างเขาไม่รับ	บอกไม่เอา	 ทำาไมต้องเปลี่ยนใหม่	 เราก็ต้องค่อยๆ	
เข้าไปคุย	ตอนนี้ก็ดีขึ้น	น่าจะชินแล้ว”	เยนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	
ก่อนจะเปิดใจว่า	 ผลลัพธ์ที่ออกมาทำาให้ท้อไม่น้อย	 แต่ถึงอย่างไร	 
มาจนเกือบจะสุดทางแล้ว	จะไม่ไปต่อได้อย่างไร
	 “นั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่า	 เราจะทำาต่อไปไหม	แต่ไหนๆ	 
ก็ทำามาขนาดนี้แล้วก็ต้องทำาต่อ	เขาอุตส่าห์ลงทุนซื้อเครื่องมาแล้วด้วย	
ถ้าไม่ทำาเราคงรู้สึกแย่”	เยนกล่าวด้วยรอยยิ้ม
	 สำาหรับก้าวต่อไปของ	 iOrder	 เยนวางแผนไว้ว่าจะพัฒนา 
เพิ่มเติมใน	2	ด้าน	คือ	ระบบของโปรแกรม	และการขยายผล	ในด้าน 
ระบบของโปรแกรม	 เยนวางแผนที่จะทำาระบบ	 inventory	หรือ	 stock	
เพิ่มเข้าไปในโปรแกรม	ซึ่งแม้อาจทำาให้โปรแกรมไม่	 all	 in	 one	แต่ก็ 
เป็นย่างก้าวของการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง	 กระนั้น 
ก็ยังติดปัญหาตรงที่ว่า	 ระบบ	 stock	 ของผู้ประกอบการแต่ละเจ้านั้น 
ไม่เหมือนกัน	 เยนจึงอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า	 จะเขียนระบบ	 stock	 
ให้แตกต่างกันไปตาม	 stock	 เดิมของแต่ละเจ้า	หรือจะพัฒนาระบบ 
ใหม่ขึ้นแล้วนำาไปเสนอผู้ประกอบการ	 ซึ่งเป็นคำาถามที่เยนต้องค้นหา 
คำาตอบต่อไป	 กับอีกด้านคือ	 การขยายผลโปรแกรมในวงกว้าง	 ใน 
เบื้องต้นเยนจะใช้วิธีการเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมายโดยตรง	และสำารวจ
ความต้องการของผู้ใช้	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ประกอบการที่ยัง 
ใช้วิธีการสั่งสินค้าโดยใช้การจดลงกระดาษ	 การโทรสั่ง	 หรือแม้แต่ 
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ของอย่างนี้ไม่ลองก็ไม่รู้ 
ลองไปก็ไม่เสียหาย ถึงลองไปแล้ว

ล้มเหลว... แต่สิ่งที่ได้คือ
ประสบการณ์และความภูมิใจ
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ใช้โปรแกรม	Excel	แบบ	manual	ที่ต้องพิมพ์ทีละบรรทัด	และไม่ได้มี 
การคำานวณ	 stock	 ที่เหลือให้โดยอัตโนมัติ	 เยนมองว่ากลุ่มเหล่านี้	
iOrder	 สามารถช่วยอำานวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กิจการ 
ของเขาได้	ส่วนรูปแบบการจำาหน่าย	ในเบื้องต้นอาจใช้วิธีให้ฟรีในส่วน 
ที่เป็น	 basic	 feature	 แต่ถ้าผู้ประกอบการที่ต้องการแบบ	 unique		 
feature	ที่ออกแบบมาสำาหรับกิจการของเขาผู้เดียว	ก็อาจพัฒนาแล้ว 
คิดเป็น	service	charge	ต่อไป

เหลียวหลังแลท�งที่ผ่�นม� 

	 ขึ้นชื่อว่าการเดินทาง	 หลายๆ	 คร้ังอุปสรรคอาจทําให้ 
ใจเหนื่อยล้า	จนหลายๆ	คนสูญเสียความตั้งใจเดิมไป
	 การหยดุหันมองและทบทวนกา้วยา่งทีผ่า่นมา	จงึเปน็สิง่สำาคญั
ที่จะทำาให้ผู้เดินทางได้หยุดพัก	 ตั้งสติ	 ทบทวนถึงส่ิงที่ได้และส่ิงที่เสีย	
พร้อมทั้งพิจารณาหนทางข้างหน้าต่อไปว่า	 จะก้าวไปให้ถึงจุดหมาย 
ที่ตั้งใจไว้แต่เดิมได้อย่างไร
	 สำาหรบัเยน	การพัฒนาโปรแกรม	iOrder	ถอืเปน็ประสบการณ์
ใหม่สำาหรับเขา	 อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเปิดพรมแดนการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขาที่แตกต่างไปจากที่ตัวเองเคยทำามา 
ในการประยุกต์ความสามารถด้านไอทีเข้ากับโจทย์ความต้องการของ 
ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
	 “ตอนนี้วางแผนไว้เยอะแยะเลยครับ	 ตั้งใจว่าจะยังทำาเกม 
กับโปรแกรม	 utility	 อย่างนี้ควบคู่กันไป	คือมันสนุกทั้งคู่นะครับ	แต่ 
ความสนุกนั้นต่างกันไป	 อย่างเกมถึงจะสนุก	 แต่เราไม่เคยเห็นกลุ่ม 
ผู้เล่นจริงๆ	 แต่อย่าง	 iOrder	 ที่เราทำานี้	 แม้มันอาจไม่ได้สนุกมาก	 
แต่พอเราเห็นคนนำาโปรแกรมของเราไปใช้งานจริง	 มันก็ภูมิใจ”	 เยน
กล่าวด้วยรอยยิ้ม	ก่อนขยายความถึงความภูมิใจต่อไปว่า
	 “ผลงานชิ้นนี้ผมภูมิใจตอนที่เขานำาไปใช้และบอกต่อว่า	มันมี
ประโยชน์จริงนะ	สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้	 ตอนนี้ 
ก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือให้เหมาะกับผู้ใช้อย่างแท้จริงครับ	 
คงยังบอกว่าสำาเร็จแล้วไม่ได้	 เพราะความสำาเร็จของโปรแกรมนี้อยู่ที่ 
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เมื่อหลายๆ	คนได้ใช้งานในวงกว้างแล้วนั่นแหละครับ”
	 ซึ่งในประเด็นนี้	 เยนกล่าวว่าโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ 
สามารถสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
	 “โครงการชว่ยประชาสมัพนัธไ์ดม้ากเลยครับ	สามารถบอกตอ่
แทนเราได้ในวงกว้าง	 ดีกว่าที่เราจะไปหาผู้ใช้ทีละคนแล้วบอกเล่า 
ทีละคน	ซึ่งถ้าผมพัฒนาให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น	 ก็น่าจะ
สามารถขยายผลได้มากขึ้น	 และถ้าถึงระดับที่มีการใช้งานอย่าง 
แพร่หลาย	ผมเชื่อว่าแทนที่เราจะต้องไปประชาสัมพันธ์	 ผู้ใช้น่าจะมี 
การติดต่อเข้ามาเอง”
	 เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน	 จริงอยู่ว่าการ
พัฒนาโปรแกรมขายทำาเงิน	 อาจเป็นเป้าหมายของโปรแกรมเมอร์
หลายๆ	คน	แต่สำาหรับเยนในวันนี้	 การทำาส่ิงเล็กๆ	 เพ่ือสังคม	 ได้เปิด 
โลกทัศน์ให้เขาได้รู้จักกับความภูมิใจที่เงินซื้อไม่ได้
	 “มคีนถามวา่ทีผ่มใหฟ้รตีอนแรก	เพราะบา้นผมฐานะดอียูแ่ล้ว
หรือเปล่า	 เลยไม่ต้องสนใจเรื่องเงิน	 จริงๆ	 ก็คือมันไม่ใช่ปัจจัยหลัก 
ขนาดนั้นครับ	 เพราะมันมีอีกหลายโปรแกรมที่สามารถขายและทำาเงิน 
ได้มากกว่า	แต่กับ	iOrder	ผมไม่ได้เน้นรายได้	แต่อยากประชาสัมพันธ์ 
ว่ามันมีโปรแกรมอย่างนี้อยู่	 โปรแกรมของคนไทยทำา	 และที่สำาคัญ
สามารถนำาไปใช้งานได้จริง”	เยนกล่าว

เพร�ะก�รพัฒน�ไม่มีคำ�ว่� ‘เสียห�ย’

	 ปัจจุบัน	 ท่ามกลางสภาพอากาศที่วิปริตแปรปรวนจาก
ภาวะโลกร้อน	ขณะที่ผู้คนจํานวนไม่น้อยกําลังรอคอยปาฏิหาริย์
จากกลไกแบบใหญ่ๆ	 ในมุมเล็กๆ	 มุมหนึ่งของประเทศไทย	 
เด็กหนุ่มคนหนึ่งกําลังพัฒนาโปรแกรม	 iOrder	 ของเขาต่อไป 
อย่างมีความสุข
	 ด้วยความตั้งใจสูงสุดคือ	ปรารถนาให้โปรแกรมนี้สามารถใช้
ทดแทนการสัง่สนิคา้ดว้ยการจดกระดาษไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	
ทั้งในแง่ของความสะดวกรวดเร็ว	 มาตรฐาน	 และการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเห็นผล	 อันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง 
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อย่างหนึ่งที่จะช่วยทุเลาภาวะโลกร้อนได้
	 อาจแลดูเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ	 ของเด็กหนุ่มตัวเล็กๆ	 คนหนึ่ง	 
แต่เราอาจลืมไปว่า	ทุกๆ	สิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากส่ิงเล็กๆ	 
ที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกันทั้งนั้น
	 ณ	วนันี	้โปรแกรม	iOrder	ยงัอยูใ่นชว่งกำาลงัพฒันาและทดสอบ
โดยผู้ทดลองใช้งาน	และเยนก็กล่าวเสียงหนักแน่นว่า	 ดีใจอย่างยิ่ง 
ท่ีตัดสินใจลองทำา	 แม้จะเหนื่อยและท้อบ้าง	 แต่สิ่งตอบแทนที่ได้รับ 
กลับมามีค่ามากกว่านั้น
	 “ฝากถึงน้องๆ	ที่อยากสร้างผลงานเข้ามาร่วมประกวดครับว่า
ไม่ต้องกลัว	 ของอย่างนี้ไม่ลองก็ไม่รู้	 ลองไปก็ไม่เสียหาย	 ถึงลองไป 
แล้วล้มเหลว	 ไม่ประสบความสำาเร็จ	 หรือไม่ได้รางวัล	 แต่ส่ิงที่ได้คือ
ประสบการณ์และความภูมิใจครับ”	เยนทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
	 เป็นประสบการณ์ที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาตัวเอง	 เป็น
ความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้าง	และ
จะต่อยอดไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในที่สุด
	 ทั้งหมดทั้งมวล	ต่อคำาถามที่ว่า	โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วย
โลกได้จริงไหม?	และจะช่วยโลกได้อย่างไร?
	 ‘เยน’	ไดต้อบคำาถามของเขาแลว้	และคำาตอบของเขาอาจเปน็
คำาตอบสำาหรับใครอีกหลายๆ	คนบนโลกร้อนๆ	ใบนี้ด้วยก็เป็นได้
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		 “...สิ่งที่เรามองเห็น	คือ	น้องอาจไม่ได้มอง 
ในแง่การทำาเทคโนโลยอียา่งเดยีว	แตม่กีารพยายาม 
ไปเชื่อมต่อกับธุรกิจมากขึ้น	 เพราะตัวระบบนี้เป็น 
ระบบที่จะช่วยเสริมการทำาธุรกิจ	 ซึ่งแนวคิดของ 
ตัวเด็กเอง	 ที่เห็นคือเขาค่อนข้างเปิดใจที่จะรับสิ่ง 
ที่เป็น	 requirement	 หรือความต้องการจากลูกค้า	 
หรือจากผู้ที่ต้องการนำางานของเขาไปใช้	 ซึ่งเป็น 
จุดดี	 นอกจากนี้เขาพยายามทำาให้เป็นระบบที่ 
สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้	 ซ่ึงกรรมการให้ความ
เห็นเหมือนกันหมดเลยว่าต้องไปผูกกับระบบสินค้า
คงคลัง	(inventory)	ให้ชัดเจน	ซึ่งมี	2		วิธี	คือ	จะไป
สร้างระบบ	 inventory	 เองเลย	 หรือไปเช่ือมต่อ 
กับระบบ	 inventory	 ที่มีอยู่	 ถ้าเขาสามารถสร้าง
แนวทางใดแนวทางหนึ่งได้	 ก็น่าจะทำาให้ระบบ 
ของเขามีประโยชน์มากขึ้น	 อีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้ 
คือ	 การสร้าง	 road	map	 ของผลิตภันฑ์	 เพ่ือที่จะ 
ทำาให้มีการเติบโตขึ้นไปในแต่ละระดับและเป็นขั้น
เป็นตอนมากขึ้น	 ซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะทำาให้ 
งานของเขาต่อยอดออกไปได้...”
	 “...ผมคิดว่าในแง่ของธุรกิจก็เป็นส่ิงที่ดี	
เนือ่งจากถา้เรามองธรุกจิขนาดใหญเ่ขาจะมรีะบบนี้
อยู่แล้ว	คงไม่สามารถเข้าไปตีตลาดได้	หรือถ้าเป็น
ระบบที่ยังไม่ใหญ่มาก	 เขาจะไปซื้อระบบใหญ่ๆ	 
แบบนี้	ก็อาจทำาได้ยาก	แต่ถ้ามองกลุ่มเป้าหมายไป

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ
และความหมาย 
หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติิ
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ที	่SMEs	หรอืธรุกจิขนาดเลก็กวา่	กน็า่จะมปีระโยชน์
อย่างมากในการที่ระบบนี้จะถูกใช้ในที่ต่างๆ...”
	 “...นอกจากนี้ถ้าผูกไปกับ	 inventory	 ได้ 
เมื่อไร	 จะเป็นนวัตกรรมที่ดีที่จะมาช่วยให้กลุ่ม 
เป้าหมายท่ีเป็นร้านค้าหรือ	 SMEs	 หรือ	 OTOP	 
สามารถดำาเนินไปได้อย่างดี...”
	 “...ในส่วนตัวเองผมมองในเรื่องการเช่ือม
ต่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน	 สวทช.หรือ	NECTEC	 เอง	 
เพื่อให้น้องเขาพัฒนางานได้มากขึ้น	 เช่น	 การไป 
ผูกกับระบบสินค้าคงคลัง	 ซึ่งในอนาคตอาจมีเรื่อง 
ของการทำาบาร์โค้ด	 (BAR	 Code)	 เพื่อที่จะดูว่า 
สินค้าตอนนี้มีสต็อกมากน้อยแค่ไหน	 ตรงน้ีน่าจะ 
เป็นจุดที่เราให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับเขาได้ 
และเขาก็สามารถไปเชื่อมต่อได้	 เช่น	 ถ้ามีระบบ 
สนิคา้คงคลงัทีเ่ปน็	ควิอารโ์คด้	(QR	Code)		บารโ์คด้	
(BAR	Code)		เราแคเ่อาไปผกูกบัอปุกรณ	์กส็ามารถ
ที่จะทำาให้เขาสามารถเชื่อมต่อได้	 และไปทำาอะไร 
ต่อได้	 ซึ่งน่าจะเป็นบทบาทของ	 NECTEC	 เอง	 
ที่เข้าไปเป็นส่วนเสริมสนับสนุนให้น้องได้...”




